

**BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG**

\*\*\*

Số: 421-CV/TĐTN-TNNT  
“V/v triển khai các giải pháp mở rộng  
tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen”

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

*Rạch Giá, ngày 22 tháng 4 năm 2019*

**Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn  
và Đoàn trực thuộc.**

Căn cứ Công văn số 2460<sup>a</sup>-CV/TWĐTN-SDC, ngày 27/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen,

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn đề nghị BTV các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống của Đoàn thanh niên các cấp về hình thức cho vay nặng lãi, thủ tục của các đối tượng cho vay nặng lãi gắn với hoạt động xã hội đen; nguy cơ tác hại của hoạt động này đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.
2. Phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện tốt chương trình Liên tịch giữa 2 bên theo yêu cầu tại công văn số 396-CV/TĐTN-TNNT, ngày 28/3/2019 về việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác năm 2019 của BTV Tỉnh Đoàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt tại cấp xã và Tổ TK&VV trong việc thực hiện một số nội dung được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác trong quy trình cho vay; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tín dụng chính sách, việc bình xét cho vay, quy trình cho vay, quản lý và hướng dẫn người vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu quả.
3. Nắm bắt tình hình của thanh niên nghèo; gia đình gặp khó khăn có giải pháp phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể để có giải pháp hỗ trợ nhằm tránh sa vào bẫy của tín dụng đen. Hỗ trợ pháp lý để đoàn viên thanh niên và nhân dân có đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay thông qua các tổ chức tài chính tín dụng chính thống.
4. Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở địa phương hướng dẫn, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các dự án sản xuất, kinh doanh khoa học, đặc biệt trong hoạt động lập nghiệp, khởi nghiệp; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt quy định về chính sách hỗ trợ, tạo việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; và Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tham gia có hiệu quả vào chương trình OCOP (*mỗi xã một sản phẩm*) do Chính phủ phát động. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn vay và hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần hạn chế tín dụng đen.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận *mt*

- Như kính gửi,
- TT Tỉnh Đoàn,
- Lưu VP, website, Ban TNNT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
BÍ THƯ



Lê Trung Hồ